

วันก่อนได้มีโอกาสสนทนากับผู้รู้ ถึงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ที่นับวันจะทวีความรุนแรง ทั้งนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากราชกรรไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการที่ป่าไม้ถูกทำลาย

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาคือความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนนั้น ทางกรมป่าไม้ได้เตรียมข้อมูลนำเสนอไปถึง นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเอาไว้แล้ว ซึ่งอีกไม่นานปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ คงจะคลี่คลาย

สำหรับสภาพปัญหาที่ดินทำกินของประเทศไทยนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ เนื่องจากว่าประเทศไทยมีหน่วยงานรัฐจำนวนมากที่มีหน้าที่จัดสรรที่ดินของรัฐให้กับประชาชน แต่ทว่าหน่วยงานรัฐเหล่านั้นยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้

ในขณะที่ยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ (บางส่วน) ก็ไม่มีความแน่นอนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

เช่น นโยบายการมอบ สหก.ของกรมป่าไม้ และนิคมสหกรณ์ ซึ่งขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากป่าไม้ก็ยังมีแนวทางปฏิบัติ

หมายเหตุ

บ้านเมือง

ปัญหาการบุกรุกป่าของประชาชน

ที่ไม่แน่นอน

ทัศนคติการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังเข้าใจว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากเหตุดังกล่าวข้างต้น

ทั้งๆ ที่เป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติให้บังเกิดผล ในขณะที่ประชาชนผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินของรัฐแล้วกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างแท้จริง

ในขณะที่คนจนยังขาดโอกาสในการได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง แต่ทว่าคนมีฐานะดีกลับได้รับสิทธิ์ที่ดินเกินความจำเป็น?

เหตุเหล่านี้จึงเป็นต้นตอถึงปัญหาการเรียกร้องของกลุ่มมวลชน?

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องนั้น รัฐบาลควรประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ว่า รัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพร้อมที่จะเร่งแก้ไขอย่างเต็มที่และจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเดินทางมาชุมนุมกันที่ส่วนกลาง

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักและเป็นตัวแทนของรัฐในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนภายในจังหวัดของตนเอง โดยที่ส่วนราชการในจังหวัด ทุกหน่วยจะต้องเป็นผู้สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด

ซึ่งผมเชื่อว่า หากรัฐมนตรี วิเชษฐ์ เกษมทองศรี ได้รับข้อมูลต่างๆ จากกรมป่าไม้ และนำไปพิจารณาในการแก้ไขปัญหาคือความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนแล้ว

ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนคงหมดไป

มือบที่เตรียมบุกขอที่ดินทำกินจากรัฐ ต่อไปก็คงจะจบในแค่ระดับจังหวัดครับ!

ผู้ฟังได้